

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1294/STP-VP

Đồng Nai, ngày 08 tháng 4 năm 2020

V/v triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh

Kính gửi:

- Các phòng chuyên môn và tương đương;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Sở Tư pháp nhận được Chương trình công tác số 265-Ctr/BCĐ ngày 07/4/2020 của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ năm 2020. Về việc này, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu:

Trưởng các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở triển khai, thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh. Kết quả thực hiện đề nghị các đơn vị lồng ghép vào báo cáo công tác quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng và năm gửi về Văn phòng Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Chương trình công tác số 265-Ctr/BCĐ ngày 07/4/2020 của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ năm 2020 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tại địa chỉ: <http://stp.dongnai.gov.vn>, mục văn bản điều hành./.

Nơi nhận: *tt*

- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc STP;
- Trang TTĐT STP;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC



Võ Thị Xuân Đào



TỈNH ỦY ĐỒNG NAI
BCĐ THỰC HIỆN QCDC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2020

Số 265-Ctr/BCĐ

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020

Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/BDVTW ngày 31/01/2020 của Ban Dân vận Trung ương - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (Tại Báo cáo số 03-BC/BCĐTW ngày 17/01/2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở).

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 14-NQ/TU ngày 10/01/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020 và Chương trình số 77-CTr/TU ngày 10/01/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác dân vận năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh cụ thể hóa chương trình công tác năm 2020 như sau:

I- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1- Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Thông tri số 04-TT/TU ngày 12/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quyết định số 880-QĐ/TU, 980-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy¹ và các văn bản của Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở²; tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tham mưu Ban

¹ Quyết định số 880-QĐ/TU ngày 12/01/2015 về quy định trách nhiệm của Đảng ủy xã, phường, thị trấn trong việc lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quyết định số 980-QĐ/TU ngày 22/5/2015 về quy định trách nhiệm của cấp ủy cơ sở đảng cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong việc lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

² Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở".

Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 về Quy chế dân chủ ở cơ sở.

2- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở ở các loại hình³. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ cho chủ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước. Hướng dẫn, theo dõi Ban Chỉ đạo cấp huyện chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng và ban hành mới các nội quy, quy chế, quy định liên quan đến việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc. Nâng cao số lượng và chất lượng việc tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

3- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng đại diện đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy vai trò phòng chống các biểu hiện độc đoán, chuyên quyền, vi phạm dân chủ và lợi dụng dân chủ; bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

4- Phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị và các Quyết định 728, 729, 801-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu các cấp ủy đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp ở địa phương trong tỉnh với nhân dân; về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; quy chế giám sát và phản biện xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền và vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia góp ý các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và góp ý thực hiện dự án, kế hoạch có liên quan đến đời sống của nhân dân, nhất là ở địa bàn dân cư.

5- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh, phân công trách nhiệm cụ thể cho thành viên

³ Quy chế dân chủ ở cơ sở ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI); dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ.

Ban chỉ đạo. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chú trọng những lĩnh vực thực hiện chưa tốt (một số trường học và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng). Theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị kiện toàn ban chỉ đạo, phân công trách nhiệm thành viên; rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế hoạt động; xây dựng chương trình hoạt động, kế hoạch kiểm tra, giám sát, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị; đảm bảo tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, tránh phô trương, hình thức. Theo dõi các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; qua đó, kịp thời phát hiện, giới thiệu các tập thể, cá nhân thực hiện tốt để nhân rộng.

II- CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ THEO CÁC LOẠI HÌNH

1- Đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI):

- Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân phát huy dân chủ trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thực hiện nghiêm túc các nội dung phải công khai để nhân dân biết, nhân dân bàn, nhân dân tham gia ý kiến, quyết định và giám sát theo quy định; đặc biệt là những vấn đề có tác động trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Tuyên truyền và vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia góp ý các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho thành viên Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 880-QĐ/TU về quy định trách nhiệm của Đảng ủy xã, phường, thị trấn trong việc lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; các Quyết định 728, 729, 801-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu các cấp ủy đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp ở địa phương trong tỉnh với nhân dân; về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính

quyền; quy chế giám sát và phản biện xã hội.

- Chính quyền các cấp phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các ngành có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy chế dân chủ trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp, theo dõi việc tổ chức lấy ý kiến người dân đối với các chức danh công chức cấp xã.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động và việc lập dự toán, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (thời gian thực hiện trước tháng 6/2020).

2- Đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 980-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định trách nhiệm của cấp ủy cơ sở đảng cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong việc lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, các cơ quan chính quyền và người đứng đầu trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP; mở rộng dân chủ trong sinh hoạt đảng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh các quy định, quy chế làm việc cho phù hợp với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tình hình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Tổ chức thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị và dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan tổ chức có liên quan; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; tinh thần chấp hành kỷ

luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

- Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận số 77-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh”. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra công vụ và tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; quan tâm giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị, bức xúc của nhân dân.

3- Đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai, hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi Ban Chi đạo cấp huyện chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng và ban hành mới các nội quy, quy chế, quy định liên quan đến việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

- Nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn, làm tốt vai trò giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo, ngăn ngừa đình công tự phát. Phối hợp người sử dụng lao động xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, tổ chức hội nghị người lao động, tăng cường đối thoại, thương lượng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Thực hiện tốt Hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

+ Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ công tác tuyên truyền thực hiện Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ (thời gian thực hiện trước tháng 5/2020).

+ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) thành lập Tổ công tác tuyên truyền thực hiện Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ (thời gian thực

hiện trong tháng 4/2020); đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (thời gian thực hiện cả năm).

+ *Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và các cơ quan liên quan* tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức lồng ghép kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP gắn với thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật lao động; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (thời gian thực hiện cả năm).

+ *Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan liên quan* xây dựng kế hoạch đẩy mạnh triển khai, tuyên truyền Nghị định số 149/2018/NĐ-CP, dịch và in ấn Nghị định số 149/2018/NĐ-CP sang tiếng Anh, Đài Loan, Nhật... phục vụ cho công tác tuyên truyền (thời gian thực hiện trong tháng 5/2020); chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn các cấp Công đoàn phối hợp người sử dụng lao động xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (thời gian thực hiện cả năm).

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1/. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị căn cứ chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh tham mưu cấp ủy cụ thể hóa chương trình, kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ năm 2020 tại các địa phương, đơn vị. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc; cuối năm tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện của địa phương, đơn vị và đánh giá, xếp loại cơ sở theo các tiêu chí đánh giá Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành. Định kỳ 6 tháng và cuối năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân vận Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thời gian thực hiện: báo cáo 6 tháng trước ngày 30/5/2020 và báo cáo năm trước ngày 30/11/2020.

2/. Đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành trực thuộc cụ thể hóa nội dung thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị.

3/. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo từng loại hình.

4/. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh trên cơ sở chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ năm 2020 của cá nhân và đơn vị phù hợp với lĩnh vực được phân công phụ trách; thường xuyên phối hợp tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Ban Dân vận Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.

5/. Ban Dân vận Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh:

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 về Quy chế dân chủ ở cơ sở (*thời gian thực hiện trong tháng 5/2020*).

- Tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh phân công trách nhiệm cụ thể cho thành viên Ban chỉ đạo (*thời gian thực hiện trong tháng 4/2020*); chuẩn bị các nội dung họp Ban chỉ đạo tỉnh 6 tháng, 1 năm; tổ chức tập huấn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (*thời gian thực hiện trước tháng 9/2020*).

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập đoàn giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại một số trường học trên địa bàn tỉnh (*thời gian thực hiện trước tháng 11/2020*).

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Công ty cao su Đồng Nai triển khai Công văn số 262-CV/BCĐ ngày 18/12/2019 của Ban chỉ đạo tỉnh về tiêu chí đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính Phủ (*thời gian thực hiện cả năm*).

- Theo dõi, tổng hợp tình hình, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp; tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào

dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh (*thời gian thực hiện cả năm*).

- Phối hợp với các đơn vị cụ thể hóa chương trình theo từng thời gian phù hợp. Theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị và thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh thực hiện các nội dung theo chương trình đề ra; kịp thời báo cáo, đề xuất Trường Ban chỉ đạo về tiến độ thực hiện (*thời gian thực hiện cả năm*).

Trên đây là chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh.

Nơi nhận:

- Các đ/c thành viên BCD, Tổ thư ký,
- Các cấp uỷ trực thuộc tỉnh,
- BCS Đảng UBND tỉnh,
- Các Sở, ban, ngành,
- Văn phòng Tỉnh ủy, các ban Đảng TU,
- Văn phòng UBND tỉnh,
- MTTQ, các đoàn thể tỉnh,
- Ban Dân vận các huyện, thành ủy,
- Lãnh đạo Ban,
- Các phòng chuyên môn,
- Lưu BDVTU.

Đồng kính gửi:

- Ban chỉ đạo TW, } báo
- Thường trực Tỉnh ủy. } cáo

TRƯỞNG BAN DÂN VẬN
kiêm
PHÓ BAN CHỈ ĐẠO



Huỳnh Văn Hồng